

TỈNH ỦY PHÚ THỌ

*

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Việt Trì, ngày 12 tháng 4 năm 2010

Số 1812 - CV/TU

"V/v Thống nhất các chỉ tiêu trong
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp"

CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: ... 286... /
Ngày 14 / 4 / 2010

Kính gửi: - Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
- Các huyện, thành, thị uỷ.

*P. Tổng hợp + 18 phân r p cv.
leab*

Để công tác xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thống nhất, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ lớn từ tỉnh đến, huyện và xã; đồng thời, từng bước chuẩn hoá thông tin, hệ thống các chỉ tiêu phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự báo, xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2015; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu:

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Cục Thống kê tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan xây dựng các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội cụ thể để phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo hướng: Cấp tỉnh chú trọng các chỉ tiêu tổng hợp, chỉ tiêu chất lượng; cấp huyện, cấp xã tăng cường các chỉ tiêu số lượng để cụ thể hoá các chỉ tiêu của cấp tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành căn cứ vào hệ thống số liệu ngành chịu trách nhiệm tổng hợp và cung cấp, tiến hành rà soát, chuẩn hoá lại một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, nhất là các chỉ tiêu của cấp huyện theo hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân mới.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Thống kê, Văn phòng Tỉnh uỷ thống nhất số liệu của các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đồng thời tính toán, lượng hoá các chỉ tiêu giai đoạn 2010 - 2015 để đề xuất đưa vào Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

2. Các huyện, thành, thị uỷ chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị chuẩn hoá các chỉ tiêu chủ yếu theo hướng dẫn, đảm bảo tiến độ đề ra; đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ cấp xã trong quá trình xây dựng văn kiện lựa chọn *các chỉ tiêu chủ yếu theo phụ biểu kèm theo*, để xây dựng các mục tiêu, định hướng cho nhiệm kỳ tới phù hợp với thực tiễn ở cơ sở và sự lãnh đạo, chỉ đạo chung trong toàn tỉnh.

